
Present Perfect Tense

รูป : Subject + have/has + V3 + Complement/Object

การใช 1. ใชแสดงการกระทําที่เสร็จสิ้นสมบูรณไปแลว แตผลหรืออิทธิพลของการกระทํานั้นยัง
ปรากฏอยูในปจจุบัน ตัวอยาง
You have eaten your dinner.
คุณไดทานอาหารเย็นแลว

2. ใชแสดงการกระทําที่เกิดขึ้นในอดีตชวงใดชวงหนึ่ง โดยที่ไมสามารถระบุเวลาที่เกิด
ไดชัดเจนแนนอน ตัวอยาง
So far, you have not done your best.
เพียงเทานี้ คุณยังไมไดทําดีที่สุดเลย
She has read this book at least three times.
เธอไดอานหนังสือเลมนี้มาอยางนอยที่สุดก็สามครั้งแลว

3. ใชแสดงการกระทําที่ไดเริ่มขึ้นในอดีต และยังคงดําเนินตอเนื่องมาในปจจุบัน ตัวอยาง
Peter has worked as an engineer for five years.
ปเตอรทํางานหนาที่วิศวกรมาเปนเวลา 5 ปแลว
I have not seen Peter since last Friday.
ผมไมไดพบปเตอรเลยนับตั้งแตวันศุกรที่ผานมา

หมายเหตุ หากการกระทําที่เกิดขึ้นในอดีตนั้น มีชวงเวลาระบุไว อาทิ ago, yesterday, last 
week/month/year, one week ago, in 1976, two days ago ใหใช Past Tense แตถาหากเปน 
adverbs เชน ever, already, for just, lately, never, recently, up to the present ใหใช Present 
Perfect Tense ตัวอยาง
He finished his essay an hour ago.
เขาเขียนเรียงความเสร็จได 1 ชั่วโมงแลว
He has just finished his essay.
เขาเพิ่งจะเขียนเรียงความเสร็จ


